

THỨ NĂM
26/7/2012

SỐ 149 (4039)
Website: <http://www.nongnghiep.vn>

Góp phần phát triển KINH TẾ QUÊ HƯƠNG

Mạnh dạn tham gia vào số họp...
 ...chịu khó tiếp thu kỹ thuật chăn nuôi heo mới để trồng lại bệnh quá nhiều tế cho gia đình mình, đó là hình ảnh của anh Phạm Văn Lương tại ấp Trà Ôn, xã Trưng Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Sinh năm 1980, anh Lương là người am hiểu nhất trong vùng việc làm chăn heo kỹ thuật mới trong xã nước và chăn nuôi để áp dụng vào trồng lúa nhà mình. Nhờ vậy anh mới làm nhà anh cũng đạt năng suất vượt trội so với những cánh đồng khác. Anh Lương đã nhanh chóng phổ biến những hiểu biết của mình để học con trong vùng áp dụng theo. Anh Lương luôn sẵn sàng chỉ dẫn anh em về nhà không chỉ áp dụng học của anh mà anh còn giúp đỡ rất khó trong việc phòng ngừa Anh đã quyết định xây dựng từ mô hình trong ấp để thành lập Tổ hợp tác sản xuất lúa chất lượng cao và trồng chăn heo, heo công.

Sau khi Tổ hợp tác được thành lập thì anh Lương được là hội viên được Tổ hợp tác phân chia là nhà trường để hình thành.

Chương trình "Chăn nuôi heo công nghiệp" của Hội đồng dân Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quảng Cáo Nhất (UNAD JSC) thực hiện, Công ty phân bón hữu cơ Greenfield Lúa Thái rất yêu thích và được Ban Nông nghiệp Việt Nam ban cấp Hoàng gia. Chương trình được phát sóng trên Đài PT-TH Hòa Giang (HGTV) - 1830 Chủ Nhật, 1800 Thứ Ba, 9:30 Thứ Năm; Đài PT-TH Kiên Giang (KGT) - 18:00 Chủ Nhật, 9:10 Thứ Hai, 9:15 - 13:15 Chủ Nhật; Đài PT-TH Tiền Giang (HTS) Thứ Tư, 8:15 Thứ Năm, 12:15 Thứ Bảy; Đài PT-TH Trà Vinh (T1) 8:30 Thứ Năm, 15:20 Thứ Bảy, 18:45 Chủ Nhật.

Mạnh dạn tham gia vào tổ hợp tác sản xuất lúa chất lượng cao, chăn nuôi heo mới để trồng lại bệnh quá nhiều tế cho gia đình mình... mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mình...

THỨ NĂM

26/7/2012

SỐ 149 (4039)

Website: <http://www.nongnghiep.vn>



Góp phần phát triển KINH TẾ QUÊ HƯƠNG

CTY TNHH PH
GREENFIELD

Mạnh dạn tham gia vào tổ hợp tác sản xuất lúa chất lượng cao, chịu khó tiếp thu kỹ thuật chăn nuôi heo nái để mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mình, đó là hình ảnh của anh Phan Văn Long tại ấp Trà Ôt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Sinh năm 1980, anh Long là người luôn đi tiên phong trong việc tìm tòi khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất và chăn nuôi để áp dụng vào ruộng lúa nhà mình. Nhờ vậy năm nào lúa nhà anh cũng đạt năng suất vượt trội so với những cánh đồng khác. Anh Long đã nhanh chóng phổ biến những hiểu biết của mình để bà con trong vùng áp dụng theo. Anh Long luôn trăn trở nếu chỉ sản xuất nhỏ lẻ mà không có sự đồng bộ của các hộ dân thì lúa sẽ khó đạt năng suất cao vì sâu bệnh sẽ từ ruộng này di chuyển qua ruộng khác rất khó trong việc phòng ngừa. Anh đã quyết định vận động 30 hộ dân trong ấp để thành lập Tổ hợp tác sản xuất lúa chất



tổ. Sau những vụ mùa đầu tiên tích 36 công (360.000m²), ruộng anh Long đạt năng suất 19 tấn, thì mỗi vụ anh Long thu lại lợi triệu đồng. Hàng ngày, ngoài làm đồng thì anh Long còn tranh gian để tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi. Hiện nay, gia đình anh Long được hơn mười con heo nái, chuồng luôn có heo con để bán. Anh Long còn nuôi thêm gà, vịt cao hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Khi Chương trình "Cho bông" đến thăm, anh Long những gì mình đóng góp cho b